



แก้วกานต์ กองโชค

เศรษฐกิจถดถอย การเมืองร้อนหน้า !!

พลังการสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ จากองค์กรชั้นนำ 32 แห่ง จำนวน 62 คน ของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง "วิจัยการเศรษฐกิจกับการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย" ระหว่างวันที่ 15-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่า

นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 62.9 เห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (Contraction/Recession) ซึ่งเป็นช่วงที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มลดลง ผลกระทบที่มวลรวมประชาชาติเบื้องต้น (GDP) และความต้องการสินค้าโดยรวมลดลง ธุรกิจเริ่มขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน การผลิตและการจ้างงานลดลง

มีนักเศรษฐศาสตร์เพียงร้อยละ 12.9 ที่เห็นว่าอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว

เมื่อถามนักเศรษฐศาสตร์ว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจมีความจำเป็นหรือไม่ ร้อยละ 61.2 เห็นว่ามีความจำเป็น (ในจำนวนนี้ร้อยละ 17.7 เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง) ขณะที่ร้อยละ 30.6 เห็นว่าไม่มีความจำเป็น

แต่หากรัฐบาลมีแนวคิดที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 51.6 เสนอให้กระตุ้นด้วยการเร่งการลงทุนภาครัฐในโครงการต่างๆ ตามที่ได้วางแผนไว้ ร้อยละ 41.9 เสนอให้กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน

คำถามที่สำคัญก็คือ "ในระยะสามเดือนข้างหน้า ชาวเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับระบบ

เศรษฐกิจไทย ชาวทางบวกกับชาวทางลบชาวใดจะมากกว่ากัน และจะมีประเด็นข่าวอะไรบ้างที่หน่วยงานเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าจับตาเป็นพิเศษ"

ร้อยละ 69.4 เชื่อว่ามีชาวทางลบมากกว่าทางบวก โดยประเด็นข่าวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น นักเศรษฐศาสตร์ 29 จาก 37 คนที่แสดงความเห็นยังคงเป็นห่วงประเด็นข่าวเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองที่จะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐ มีเพียงร้อยละ 8.1 เท่านั้นที่เชื่อว่ามีชาวทางบวกมากกว่าทางลบ

นั่นหมายความว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากรวันนี้กลายเป็นอยู่ในโซนภาวะถดถอย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจเหลือเพียง 4.2% เช่นเดียวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ปรับลดประมาณการเหลือ 4.5% จากเดิมที่ประมาณการไว้ 5.3%

ขณะที่การคาดการณ์เศรษฐกิจประเทศที่สำคัญพบว่า มีทิศทางลดลงทั้งสิ้น เช่น เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยุโรปลดลงเหลือ -0.6% สหรัฐอเมริกาเติบโต 1.7% จีนเติบโต 7.8% กลุ่มอาเซียน 5 ประเทศขยายตัวลดลงเหลือ 5.6%

ดร.เอกนิติ นิตินันท์ประภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อธิบายว่า "สาเหตุที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยใน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 อาจจะขยายตัวได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ 4% เนื่องจากสัญญาณการบริโภคภาคเอกชนที่ยังมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ติดลบ 5.2% โดยเฉพาะในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ โทรทัศน์ และอาหาร เป็นสำคัญ"

"ภาคการส่งออกในไตรมาส 2 ติดลบ 2.2% เนื่องจากการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศจีน ญี่ปุ่น และยุโรป โดยในครึ่งปีแรก ตัวเลขการส่งออกของไทยขยายตัวได้เพียง 0.95% จากเป้าส่งออกทั้งปีที่ 5.5%" รองผอ.สศค. ขยายความ

ปัญหาการส่งออกของไทยนั้นมาจากแรงซื้อของประเทศคู่ค้าซึ่งยังมีน้อยเพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว จึงมีความเป็นไปได้สูงว่า สศค. จะมีการปรับลดประมาณการตัวเลขการส่งออกของไทยในปีนี้ลงด้วย

แม้กระทั่งหอการค้าไทยยังเห็นสัญญาณการชะลอตัว

สมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยบอกว่า "จากการสำรวจสถานการณ์เศรษฐกิจและภาวะธุรกิจของแต่ละภูมิภาคในช่วงครึ่งปีแรก และแนวโน้มในครึ่งปีหลัง พบว่า เศรษฐกิจของทุกภาคกำลังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นเศรษฐกิจในภาคตะวันออกที่ยังขยายตัวดี"

ภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจกำลังถูกซ้ำเติมด้วยความพยายามของพรรคเพื่อไทย

เพื่อนิรโทษกรรมให้ "ทักษิณ ชินวัตร" โดย ส.ส. ของพรรคเพื่อไทยได้ผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัย เหมะ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนเรื่องแรกในวันที่ 7 ส.ค. นี้

ส่งผลให้เกิดการต่อต้านอย่างกว้างขวางจากประชาชนหลายกลุ่ม

รวมไปถึงพรรคประชาธิปัตย์

"ขอให้ประชาชนเก็บกระเป๋าแล้วเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ ร่วมเวทีผ่าความจริงพรรคประชาธิปัตย์ ที่บริเวณสกายวอล์ก สถานีรถไฟฟ้ามหานคร ในวันที่ 31 ก.ค. นี้ วันดังกล่าวมีความสำคัญ เพราะในวันที่ 1 ส.ค. จะเปิดการประชุมสภา ซึ่งวันดังกล่าวอาจจะมีการยกเว้นข้อบังคับสภาเพื่อนำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของนายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย หากวันที่ 1 ส.ค. มีการพิจารณาทันที ก็ขอให้ประชาชนมาพบกันได้ที่ แต่หากวันที่ 1 ส.ค. ไม่พิจารณา และนำเข้าไปประชุมวันที่ 7 ส.ค. นั้น ก็ขอให้ประชาชนไปร่วมเวทีผ่าความจริงในวันที่ 3 ส.ค. ที่ตลาดบิ๊จิววิกรณ์, วันที่ 4 ส.ค. ที่โรงเรียนมัธยมประชาชื่นเวสต์ เขตจตุจักร" สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง บอกกับแฟนคลับที่สวนเบญจสิริ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา

นั่นหมายความว่า ประชาธิปัตย์ดับเครื่องชนกการนิรโทษกรรมให้ทักษิณอย่างเต็มลูกสูบ

"เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนายวรชัย หากผ่านสภาได้ และกฎหมายออกมาบังคับใช้วันไหน คนที่ได้ประโยชน์คือบรรดาสมุนและข้าของ พ.ต.ท.ทักษิณ เท่านั้น คนที่นำจรวดอาร์พีจียิงวัดพระแก้ว ที่เจ้าหน้าที่จับตัวได้และจำเลยรับสารภาพนั้นก็จะได้กลับบ้านทันที คนที่เผาศาลากลางก็จะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ กลับบ้านได้หมดทุกคน คนที่กำลังขึ้นศาลอยู่อย่างน้อยที่สุดมีอยู่ 24 คนที่มีคดีอยู่ในศาลในฐานะเป็นจำเลยข้อหาก่อการร้าย คนที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ อาฆาตมาดร้าย ก็จะได้กลับบ้านและกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมีคดีอื่นๆ อีกร้อยคดีที่เจ้าหน้าที่สอบสวน

และที่อัยการเตรียมฟ้องศาล ยกเลิกหมด" สุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ บอกบนเวทีผ่าความจริงครั้งที่ 57

นั่นทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องตั้งโต๊ะเปิดประชุมเตรียมการทันที เพื่อเตรียมประกาศกฎหมายความมั่นคง

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง ประกอบด้วย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช.กลาโหม, พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ สมช., พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อประเมินสถานการณ์การประชุมในช่วงการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปในเดือน ส.ค. นี้

พล.ท.ภราดร บอกว่า "จากข่าวกรองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กอ.รมน. และหน่วยข่าวกรองที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินว่าจะมีการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมมาจากหลายแห่ง และคิดว่าจะมีปริมาณมาก ฉะนั้น เพื่อการป้องกันและป้องปรามบรรเทาสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการชุมนุม จึงต้องมีการเตรียมการกันไว้"

มากไม่มากอย่างไร ก็เปิดหน้าสู้กันเต็มที่แล้ว !!! ■